



พ ล้นที่ไทยประกาศ “เปิดประเทศ” หลังจากคุม “โควิด-19” ด้วยการล็อกดาวน์มานาน... ตั้งแต่ยังไม่ถึงวันที่ 1 พ.ย. 2564 ที่เป็นวันดีเดย์เปิดประเทศ ก็เริ่มมีกระแสความเคลื่อนไหวเกี่ยวกับ “แรงงานข้ามชาติผิดกฎหมาย” แหว่ ๆ แล้ว!!... และพอหลังจาก 1 พ.ย.

2564 เรื่อยมา... กรณีการ “ลักลอบเข้าไทย” ของแรงงานจากประเทศรายรอบไทย ซึ่งแน่นอนว่าผิดกฎหมาย ก็ “ปรากฏขึ้นอย่างต่อเนื่อง” โดยทางเจ้าหน้าที่ของไทยที่เกี่ยวข้องกับเรื่องนี้ก็มีการจับกุมได้เป็นระยะ ๆ แต่ถึงกระนั้นก็น่าคิด...

แรงงานข้ามชาติผิดกฎหมายที่รอดการจับกุมมีมัย?

“โควิดระบาดหนักรอบใหม่จากสาเหตุนี้” จะเกิดมัย?

ทั้งนี้ ย้อนดูบางชุดข้อมูลที่เคยมีการจัดทำไว้ก่อนหน้านี้นี้โดยนักวิชาการ สถาบันวิจัยเพื่อการพัฒนาประเทศไทย หรือ ทีดีอาร์ไอ ชุดข้อมูลเกี่ยวกับแนวทางการบริหารจัดการแรงงานข้ามชาติหรือ “แรงงานต่างด้าว” ของไทย “ท่ามกลางสถานการณ์โควิด-19” บางช่วงบางตอนระบุว่า... เฉพาะสถิติจำนวนแรงงานต่างด้าวที่ได้รับอนุญาตให้ทำงานอยู่ทั่วไทยประจำปี 2562 ที่จัดทำไว้โดยกรมการจัดหางาน เฉพาะสถิติในส่วนนี้ในไทยก็เคยมีแรงงานต่างด้าวทำงานอยู่มากกว่า 3,005,000 คน ซึ่งส่วนใหญ่ก็มาจากประเทศใกล้ซิดติดไทย คือ เมียนมา ลาว กัมพูชา โดยเข้ามาทำงานที่ไม่ได้ใช้ทักษะสูงมาก กระจายอยู่เกือบทุกจังหวัด

เมื่อเกิดโควิด-19 ระบาดตั้งแต่เดือน ก.พ. 2563 แล้วไทยก็เผชิญการระบาดที่เพิ่มขึ้นเรื่อย ๆ จนมีการ “ล็อกดาวน์” คุมวิกฤติโควิด มีการสั่งปิดสถานที่เสี่ยงต่าง ๆ ก็ได้ส่งผลกระทบต่อการทำงานอย่าง

รุนแรง โดยแรงงานต่างด้าวนั้น จากสถิติเฉพาะในส่วนที่เข้ามาทำงานอย่างถูกกฎหมายกว่า 3,005,000 คน พอถึงเดือน มิ.ย. 2563 ก็มีสถิติจำนวนที่ลดลงไปกว่า 500,000 คน ซึ่งถึงช่วงก่อนดีเดย์เปิดไทย 1 พ.ย. 2564 แรงงานต่างด้าวถูกกฎหมายที่กลับประเทศไปยังมีมากขึ้น และเมื่อรวมส่วนที่เลยลักลอบเข้าไทย ที่มีการลอบข้ามแดนกลับประเทศไป ด้วย ตัวเลขคนกลุ่มนี้ ที่ไม่รู้ “สุ่มเสี่ยงโควิด” กันแค่ไหน ที่รอจะกลับเข้าไทยอีก ก็น่าจะมีอีกมากโข ซึ่งพอ “ไทยเปิดประเทศ” แล้ว “การจ้างงานเริ่มฟื้นคืน” แรงงานต่างชาติเหล่านี้ก็ย่อม “มุ่งรีเทิร์นไทย” ซึ่ง... ที่ “ลักลอบเข้าไทย” นั้น “ยิ่งน่ากังวลโควิดอย่างมาก”

‘มีอุปสงค์’ ดึงอุปทาน ‘แรงงานเถื่อน’ แห่รีเทิร์นใครจ้าง??

ในขณะที่ประเทศไทยต้องให้ความสำคัญในการสกัดกั้น “โควิด-19” กรณีกลุ่มนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติที่เดินทางเข้าไทยแบบข้ามพรมแดนโดยเครื่องบิน กับกลุ่มชาวต่างชาติที่เป็น “แรงงานต่างด้าวผิดกฎหมาย” จากประเทศใกล้ไทย ที่ลักลอบเดินทางเข้าประเทศไทยมาทางแนวชายแดน โดยที่ไม่มีความชัดเจนใด ๆ ว่าชาวต่างชาติกลุ่มนี้ไม่มีเชื้อโควิด-19 อยู่ในตัวนั้น หากลักลอบเข้ามาทำงานในไทยในพื้นที่ต่าง ๆ ได้ โดยที่มักจะมีมารออยู่รวม ๆ กัน นี่ก็ย่อมเสี่ยงที่จะเป็น “คลัสเตอร์โควิด” อาจกลายเป็น “ระเบิดโควิดลูกใหญ่” ที่เมื่อ “บีม”

ขึ้นมาแล้วก็จะ “ทำลายความหวังในการฟื้นฟูเศรษฐกิจจากการท่องเที่ยว??” ของคนไทย ธุรกิจไทย ประเทศไทย และก็อาจจะ “ทำให้ไทยต้องล็อกดาวน์ซ้ำอีก??-ปิดประเทศซ้ำอีก??” อันเนื่องจาก “มีการระบาดอย่างรุนแรงของโควิด-19 รอบใหม่??” ซึ่งรอบใหม่ถ้าเกิดขึ้นก็อาจจะเป็น “สายพันธุ์กลายพันธุ์??” อีกต่างหาก

ดังนั้น การที่ในช่วงนี้เจ้าหน้าที่ไทยฝ่ายต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับเรื่องนี้มีการจับกุม “แรงงานข้ามชาติลักลอบเข้าไทย-ผิดกฎหมาย” ได้บ่อย ๆ นั้น ก็ถือเป็นเรื่องดีที่ไทยสามารถสกัดกั้น “กลุ่มเสี่ยงแพร่เชื้อโควิด” กลุ่มนี้ไว้ได้ และก็ต้องสนับสนุน ก็ต้องให้กำลังใจบรรดาเจ้า



หน้าที่ในการปฏิบัติหน้าที่นี้ ที่ก็สำคัญกับการป้องกันโควิด-19 ระบาดรุนแรงซ้ำจนไทยต้องปิดประเทศอีก...

อย่างไรก็ตาม การที่มีแรงงานข้ามชาติผิดกฎหมายลักลอบเข้าไทย แม้จะมีการจับกุมได้ แต่อีกมุมก็ชวนให้คิดว่า... กลุ่มเสี่ยงแพร่เชื้อโควิดกลุ่มนี้ที่หลุดรอดลักลอบอยู่ตามพื้นที่ทำงานแรงงานต่างด้าวพื้นที่ต่าง ๆ ในประเทศไทย ณ ขณะนี้มีแล้วหรือไม่? ถ้ามี...มีมากน้อยแค่ไหน?? และทางหน่วยงานที่เกี่ยวข้องมีการเข้มงวดกวาดล้างตรวจสอบตรวจตรากันอย่างไบบ้างแล้ว?? อีกทั้งยังชวนให้คิดถึงประเด็น

ที่ทางฝ่ายวิชาการเคยสะท้อนไว้-เสนอแนะไว้ อย่างเช่น ดร.พิษณุฤทธิ์กันทวิ หัวหน้าสาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง นักวิจัยโครงการศึกษาวิจัย “ระบบและกลไกการจัดการโรคติดต่อข้ามแดนในพื้นที่อนุภาคร่วมน้ำโขง” สกสว. ที่เคยสะท้อนไว้ว่า... กรณี “แรงงานข้ามชาติลักลอบข้ามพรมแดนมายังประเทศไทย” ที่มีให้เห็นแทบจะรายวัน... หากยังไม่มีการปรับระบบและกลไกการจัดการที่มีประสิทธิภาพ กรณีนี้ “ยุคนี้ยิ่งน่ากังวล”...

ต้องมีการป้องกันเชิงรุก... โดยเฉพาะเมื่อ “เปิดไทย” ทางนักวิจัยเรื่องนี้ยังเคยระบุไว้ด้วยว่า... ยุคปัจจุบัน ชุมชนเจ้าหน้าที่ปฏิบัติการณ์ในพื้นที่ตามพรมแดน เกิดการตื่นตัวเรื่อง “สกัดกั้นโรคติดต่อข้ามแดน” กันแล้ว เพราะเป็นกลุ่มที่เสี่ยงสัมผัสโรคติดต่อกลุ่มแรก ๆ แต่ระดับหน่วยงานมีข้อจำกัดจากโครงสร้างเชิงอำนาจที่ทับซ้อนกัน จนบางครั้งทำให้เกิดความร่วมมือร่วมกันได้อย่างที่ควรจะเป็น ซึ่งควรต้องมีการพูดคุยเพื่อหาข้อตกลงร่วมกันให้ได้เร็วที่สุด โดยเฉพาะภายใต้สถานการณ์โควิด-19 ...ก็หวังว่าตอนนี้คงคุยกันเคลียร์แล้ว??

ทั้งนี้ ปัญหา “แรงงานข้ามชาติผิดกฎหมาย” ที่กับ “ยุคโควิดระบาดถึงน่าวิตก” นั้น ทาง “สกูปหน้า 1 เดลินิวส์” ก็ขอตั้งข้อสังเกตประเด็น “อุปสงค์-อุปทาน” ไว้ด้วย โดยเฉพาะ “อุปสงค์ในการจ้างงานแรงงานข้ามชาติที่ผิดกฎหมาย” ซึ่งถ้าไม่มีอุปสงค์นี้... ถึงจะมี “อุปทานในการลักลอบเข้ามาทำงานในไทยอย่างผิดกฎหมาย” ปัญหานี้ก็คงไม่รุนแรงถึงขั้น “แห่ทะเลาะ” เข้ามา

“จ้างแรงงานข้ามชาติผิดกฎหมาย” นี้ไม่ใช่ปลายทางเหตุ จะถือว่า “เป็นต้นเหตุของปัญหา” ก็น่าจะได้ด้วยซ้ำ “จัดการอุปสงค์ต้นเหตุ” นี้... “เด็ดขาดพอหรือยัง??”.